

CPD	ผู้ทำบัญชี	บัญชี 6 ชม.
	ผู้สอบบัญชี	บัญชี 6 ชม.

Part 1

Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
TFRS for NPAEs ปรับปรุงใหม่
>> (บังคับใช้ 1 มกราคม 2566)

<ol style="list-style-type: none"> 1. ความเป็นมาและภาพรวม ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs 2. (ร่าง) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs ทั้งในส่วนการเพิ่มเติม และแก้ไขปรับปรุง 3. สรุปภาพรวม มาตรฐาน NPAEs บทที่มีการเพิ่มเติม ปรับปรุง และบทที่ไม่ปรับปรุง 4. (ร่าง) การถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงมาตรฐานฉบับใหม่ที่จะบังคับใช้ 1 ม.ค 2566 นี้ จะต้องปฏิบัติอย่างไร <ul style="list-style-type: none"> - ทางเลือกในการปฏิบัติ มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง 5. (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for NPAEs บทสำคัญที่มีการ ปรับปรุง นักบัญชี และผู้สอบบัญชี มีผลกระทบอย่างไร และต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง <ul style="list-style-type: none"> - บทที่ 3 คำว่าเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ คืออะไร มีหลักการแนวคิดอย่างไร - บทที่ 4 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับกิจการ NPAEs จะต้องปฏิบัติหรือไม่ และการปรับเปลี่ยนงบแสดงฐานะทางการเงิน - บทที่ 5 สรุปประเด็นสำคัญของการแก้ไขหลักเกณฑ์ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี - บทที่ 6 คำว่า “เงินสด” ในทางบัญชีคืออะไร มีการปรับเปลี่ยนอย่างไร - บทที่ 7 หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการใหม่ใน เรื่อง หนี้สูญได้รับคืน - บทที่ 8 การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ เปรียบเทียบระหว่างหลักเกณฑ์เดิม หลักเกณฑ์ใหม่ และการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และนายหน้ามีแนวปฏิบัติอย่างไร - บทที่ 10 ประเด็นสำคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีการตีราคาใหม่ และ อายุการใช้งานของที่ดินจำกัดหรือไม่ หลักเกณฑ์ใหม่ปฏิบัติอย่างไร - บทที่ 11 การเปลี่ยนอายุการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หลักเกณฑ์ใหม่เป็นอย่างไร และเรื่อง ระยะเวลาในการตัดจำหน่าย วิธีการใหม่มีวิธีปฏิบัติอย่างไร - บทที่ 12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนใช้หลักเกณฑ์ใดในการตีราคาใหม่ และการตีราคาใหม่ของวิธียุติธรรม ต้องใช้การประเมินมูลค่าจากผู้ประเมินราคาอิสระหรือไม่ - บทที่ 18 การปรับเปลี่ยนเรื่องโปรแกรมสิทธิพิเศษกรณีสะสมแต้ม 10 ฟรี 1 มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติอย่างไร และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่ากิจการดำเนินการ ในฐานะตัวการ หรือ ตัวแทน 6. (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for NPAEs ที่ปรับ เพิ่ม ใหม่ ทั้ง 6 บทไฮไลต์สำคัญที่นักบัญชีต้องทราบ 7. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 	<p>หัวข้อสัมมนา</p> <p>วิทยากร</p> <p>อาจารย์เกชา สมใจเพ็ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</p>
---	--

กำหนดการสัมมนา

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 - 16.30 น.
(เริ่มลงทะเบียน 08.00 น.) ปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น.
ณ โรงแรมคิงปาร์ค
(ถ.ศรีนครินทร์) ซ.สุภาพงษ์ 3 เยื้องห้างซีคอนสแควร์

Scan เพื่อจองสัมมนา



อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ (CPD,TAX,HR)
1,200 + VAT 84 = 1,284 บาท
บุคคลทั่วไป
1,600 + VAT 112 = 1,712 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)